

Vinamilk bắt tay cùng nhiều đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe cộng đồng

18:53 24/05/2024

Tác giả: Đang cập nhật

3 đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực dinh dưỡng và y tế là Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã ký hợp tác chiến lược, hướng đến việc nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Hợp tác trọng tâm, tạo giá trị thiết thực

Theo mục tiêu chương trình hợp tác, các hoạt động sẽ được 3 bên triển khai thực hiện với các khía cạnh: chăm sóc sức khỏe, tiêm chủng vắc xin, nâng cao miễn dịch và dinh dưỡng toàn diện; truyền thông giáo dục về nâng cao sức khỏe và xa hơn là hợp tác nghiên cứu sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt cho trẻ em và người lớn.



Lãnh đạo Vinamilk, VNVC và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh ký hợp tác chiến lược. Ảnh: Vi Nam

Theo đó, VNVC sẽ cùng Vinamilk triển khai hoạt động tặng các sản phẩm dinh dưỡng như sữa chua uống men sống hỗ trợ tăng cường đề kháng Probi, sữa uống dinh dưỡng Vinamilk ColosGold... cùng phiếu ưu đãi tiêm chủng cho trẻ em đến tiêm vắc xin.

3 đơn vị cũng phối hợp tổ chức tư vấn kiến thức nâng cao sức khỏe bằng vắc xin và dinh dưỡng cho nhiều đối tượng như mẹ bầu, trẻ nhỏ, người lớn tuổi, người có bệnh nền... Các hoạt động có sự đồng hành của các sản phẩm phù hợp của Vinamilk như dinh dưỡng dành cho người lớn tuổi Sure Prevent Gold, sữa tươi Green Farm hay sữa hạt Vinamilk. Giai đoạn đầu, chương trình sẽ thực hiện tại BVĐK Tâm Anh, 30 trung tâm tiêm chủng VNVC và nhân rộng ra hàng trăm trung tâm trên toàn quốc trong giai đoạn sau.



Ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc điều hành Vinamilk, phát biểu về những định hướng

Ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc điều hành Vinamilk, khẳng định: “Giá trị cốt lõi của Vinamilk là “chăm sóc” - chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho người tiêu dùng qua các thế hệ; vì một Việt Nam luôn khát khao vươn lên. Đây vừa là sứ mệnh vừa là động lực giúp chúng tôi nỗ lực trong suốt quá trình hình thành và phát triển. Chúng tôi mong muốn cùng với Hệ thống tiêm chủng VNVC và BVĐK Tâm Anh chia sẻ triết lý này, xuất phát từ sự quan tâm đến sức khỏe cộng đồng và mang lại giá trị nhiều hơn thông qua các hoạt động chăm sóc dinh dưỡng, y tế, giáo dục và phát triển bền vững”.



Hợp tác chiến lược kết hợp dinh dưỡng và chăm sóc y tế được Vinamilk, VNVC và Tâm Anh

Theo bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC: “Với sự hợp tác cùng Vinamilk, VNVC sẽ không chỉ mang đến những liều vắc xin an toàn, chất lượng cao, bình ổn giá, bảo vệ sức khỏe cho trẻ em và người lớn mà còn mang cơ hội được chăm sóc dinh dưỡng với những sản phẩm uy tín, chất lượng từ Vinamilk đến với khách hàng, người dân. Được tiêm vắc xin đầy đủ và chăm sóc dinh dưỡng tốt, chắc chắn trẻ em và người lớn sẽ có sức khỏe tốt hơn. Đó cũng chính là mong muốn của tất cả chúng ta”.

“Trong hợp tác này, BVĐK Tâm Anh hy vọng cùng VNVC và Vinamilk triển khai các chương trình chăm sóc, nâng cao sức khỏe dinh dưỡng, phòng chống bệnh truyền nhiễm để người bệnh và những nhóm đối tượng cần chăm sóc sức khỏe đặc biệt có được sức khỏe tốt, hỗ trợ quá trình điều trị nhanh chóng và hiệu quả bền vững hơn”, BS Trần Quang Bính, Giám đốc chuyên môn BVĐK Tâm Anh TP. HCM, chia sẻ.

Chăm sóc sức khỏe người Việt

Hợp tác chiến lược với VNVC và BVĐK Tâm Anh lần này nằm trong chương trình tổng thể của Vinamilk đồng hành cùng với gần 200 bệnh viện, cơ sở, tổ chức y tế trên cả nước nhiều năm qua, hướng đến chăm sóc tốt hơn cho sức khỏe cộng đồng.



Ông Nguyễn Quang Trí - Giám đốc điều hành Vinamilk - tặng quà cho các gia đình, các bé đến



Các nhân vật dễ thương từ Vinamilk (Vệ sĩ Probi) và VNVC tặng quà cho các

Năm 2024, Vinamilk sẽ tiếp tục thực hiện nhiều chương trình vì cộng đồng như: Quỹ Sữa vươn cao Việt Nam (năm thứ 17) hỗ trợ 630.000 hộp sữa cho hơn 8.000 trẻ em khó khăn; cùng các Hội y khoa, đơn vị y tế cả nước nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hàng ngàn lượt cán bộ nhân viên y tế; chăm sóc sức khỏe cho 1 triệu người cao tuổi Việt Nam, hỗ trợ mổ tim cho các bệnh nhân, bệnh nhi nghèo.

Minh Hiếu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/index.php/vinamilk-bat-tay-cung-nhieu-doi-tac-y-te-lon-day-manh-cham-soc-dinh-duong-suc-khoe-cong-dong>